

## HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

**QUYẾT ĐỊNH số 816-QĐ/HĐNN7**  
ngày 28-4-1987 về việc cử đồng  
chí Hồ Ngọc Nhưường giữ chức  
Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng  
Bộ trưởng.

### HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp  
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt  
Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng  
Bộ trưởng,

#### QUYẾT ĐỊNH:

Cử đồng chí Hồ Ngọc Nhưường, Phó Chủ  
nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, giữ  
chức Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ  
trưởng.

Hội đồng Nhà nước  
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Chủ tịch  
**TRƯỜNG-CHINH**

## HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

**NGHỊ QUYẾT** của Hội đồng Bộ  
trưởng số 63 - HDBT ngày  
11-4-1987 về việc đẩy mạnh hoạt  
động du lịch và chấn chỉnh tổ  
chức quản lý công tác du lịch.

Từ ngày thành lập đến nay, ngành du  
lịch đã phấn đấu cải tạo và xây dựng được  
một số cơ sở vật chất — kỹ thuật, đào

tạo được một đội ngũ cán bộ, công nhân  
viên chuyên ngành, phục vụ tương đối  
tốt các đoàn khách nước ngoài vào công  
tác, thăm hữu nghị, tham quan du lịch  
và khai thác dầu khí ở nước ta. Qua đó,  
ngành du lịch đã góp phần giới thiệu với  
khách nước ngoài về đất nước và con  
người Việt Nam.

Hoạt động du lịch vừa qua cũng đáp ứng  
được một phần nhu cầu tham quan, giải  
trí, nghỉ ngơi của nhân dân lao động trong  
nước, kiều bào ở nước ngoài, góp phần  
đẩy mạnh giao lưu tình cảm, giáo dục  
tinh thần yêu nước, truyền thống cách  
mạng của dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch của nước  
ta còn nhiều tồn tại, thiếu sót, tập trung  
trên một số mặt chính sau đây:

1. Chưa nhận thức đầy đủ về vị trí,  
tính chất và tác dụng tổng hợp trên các  
mặt chính trị, kinh tế, xã hội của hoạt  
động du lịch, do đó chưa đề ra được một  
chiến lược phát triển du lịch tương đối  
lâu dài, động viên khả năng của các ngành,  
các cấp cho việc xây dựng và phát triển  
du lịch.

2. Cơ sở vật chất — kỹ thuật phục vụ  
cho hoạt động du lịch còn thiếu thốn,  
nhất là ở Thủ đô Hà Nội và ở các trung  
tâm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Huế...  
nhiều khách sạn có tiện nghi tương đối  
đầy đủ không được tổ chức quản lý  
tốt, đề xuống cấp nhanh chóng; nhiều  
danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử  
có giá trị cao chưa được tu bổ, tôn tạo,  
bảo dưỡng; điều kiện đi lại chưa được  
thuận tiện. Nội dung các hoạt động du lịch  
còn nghèo nàn, chất lượng phục vụ còn  
thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của  
khách du lịch, nhất là khách quốc tế.  
Hiệu quả kinh doanh du lịch thấp.

3. Một số nguyên tắc, thủ tục về xuất  
nhập cảnh, hải quan, đi lại trong nước,  
quay phim, chụp ảnh... đang áp dụng đối  
với khách du lịch còn gò bó, phiền hà,  
ảnh hưởng đến việc thu hút khách du  
lịch nước ngoài vào nước ta. Quan